

# คิดค้าน 'บัวแก้ว' สงสัยไม้พะยุง ให้ประเทศลาว

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย นายดำรง พิเศษ หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย แถลงถึงกรณีการค้าไม้พะยุงระหว่างประเทศ โดยขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศทบทวนการส่งไม้พะยุงของกลางจำนวน 155 ต.บ.ม. 1,664 ท่อน จำนวน 11 คอนเทนเนอร์ ที่นำเข้าโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคืนกลับให้ประเทศลาว นายดำรงกล่าวว่า ขณะนี้มีปัญหาเรื่องการค้าไม้พะยุงระหว่างประเทศ โดยมีผู้ร้องเรียนมาพรรคฯ ว่ากระทรวงการต่างประเทศ กำลังจะส่งคืนไม้พะยุงของกลางจำนวน 165 ต.บ.ม. มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ให้กับประเทศลาว พรรคเป็นห่วงว่าหากมีการคืนไม้พะยุงดังกล่าว การลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้จะรุนแรงยิ่งกว่าเดิม ไม้พะยุงของกลางดังกล่าว เป็นไม้ที่มีปัญหาโดยมีการตรวจยึดได้ตั้งแต่เดือน ส.ค. ปี 2549 ที่ด่านหินกอง จ.สระบุรี และด่านลาดกระบัง กทม. ระหว่างที่จะนำส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบมีการอ้างเอกสารนำเข้าของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ยื่นไม้แดง และไม้กระเรียน จำนวน 255 ต.บ.ม. แต่ต่อมาได้มีการปลอมแปลงเอกสาร ให้เป็นไม้พะยุงจำนวน 155 ต.บ.ม. และไม้ที่ตรวจยึดได้มีการตีตราประทับเพียงบางส่วน การที่บริษัทเอกชนจะนำเข้าไม้พะยุงจากลาวนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากลาวมีกฎหมายห้ามส่งออกไม้ท่อน ไม้ซุง ตั้งแต่ก่อนปี 2549 ที่สำคัญไม้พะยุงหมดไปจากประเทศลาวแล้ว ไม่นอนุญาตให้มีการส่งออกแล้ว จึงอยากถามว่า

เรื่องนี้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรู้เรื่องหรือไม่ ที่สำคัญไม้พะยุงดังกล่าวกรมป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีเป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่ 2 ครั้งก่อนหน้านี้ อัยการสั่งไม่ฟ้อง ทั้งๆที่มีการสำแดงเอกสารหลักฐานเท็จ ฉะนั้นไม้ของกลางดังกล่าวถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดี ต้องรอให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด ยังไม่สมควรจะคืนไม้พะยุงของกลางให้กับลาว นายดำรงกล่าวอีกว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 19 ก.พ. มติที่ประชุมให้คืนไม้ของกลางให้แก่รัฐบาลลาว โดยจะแจ้งฝ่ายลาวแต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมายให้รับไม้คืน พร้อมข้อมูลหลักฐานบ่งชี้ความเป็นเจ้าของไม้ เพื่อให้ฝ่ายไทยดำเนินต่อไป เป็นที่น่าสังเกตว่าหนังสือที่กระทรวงการต่างประเทศ ญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนั้น ถูกส่งจากต้นสังกัดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาถึงกรมป่าไม้ที่เป็นเจ้าของเรื่องในวันที่ 20 ก.พ. ซึ่งการประชุมเสร็จสิ้นไปแล้วตัวแทนกรมป่าไม้จึงไม่มีโอกาสได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับที่ประชุมจนมีมติออกมาดังกล่าว ขอตั้งข้อสังเกตว่ามีขบวนการที่อยู่เบื้องหลังและมีการตั้งเรื่องนี้หรือไม่ หากมีการคืนไม้ของกลางดังกล่าวให้รัฐบาลลาวเกรงว่าจะมีการนำไม้ที่อยู่ตัดออกมาจากป่าของไทย มาสวมในโควตาไม้ดังกล่าว จึงอยากให้กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทยทบทวนกรณีดังกล่าวด้วยและจะทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ คัดค้านต่อไป